



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2562 หน้า 1,11 มูลค่าข่าว 757,253.-

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

10พรรคโซว์กินู แก้'เหลื่อมล้ำ'

มศวตั้งเวที-พท.ขึ้นค่าแรง
มาร์คชู7ข้อ-ท็อปตันสสร.
'ธนาธร'ล้มล้ม'ผูกขาด'
เวทีเสวนา'มศว-มติชน'พรรคการเมืองแห่ร่วมคึกคัก
นำเสนอนโยบายลดความเหลื่อมล้ำ (อ่านต่อหน้า 11)

ต่อจากหน้า 1

10 พรรค

'มติชน-มศว'จัดเสวนาการเมือง
เมื่อวันที่ 16 มกราคม ที่หอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และ



ชมคลิปวิดีโอ

ร่วมเสวนา - ผู้แทนจากพรรคการเมืองเข้าร่วมงานเสวนาเรื่อง "มุมมองทางการเมืองต่อความเหลื่อมล้ำทางสังคม" ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กับมติชน โดยมีนายชาณุวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดี มศว และ นายฐาตุร นูนปาน กรรมการผู้จัดการ บมจ.มติชน ร่วมกล่าวต้อนรับ ณ หอประชุมใหญ่ มศว เมื่อวันที่ 16 มกราคม

บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดโครงการทางวิชาการในหัวข้อ “มุมมองทางการเมืองต่อความเหลื่อมล้ำทางสังคม” โดยมีนายชาณุวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม นายชวลิตย์ เจียรจิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ นายฐากร บุนปาน กรรมการผู้จัดการ บมจ.มติชน ร่วมกล่าวต้อนรับ ทั้งนี้ มีตัวแทนจาก 10 พรรคการเมืองร่วมเสวนา อาทิ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นายนพดล ปัทมะ แกนนำพรรคเพื่อไทย (พท.) นายวราวุธ ศิลปอาชา ประธานกรรมการยุทธศาสตร์และนโยบายพรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล ที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา (ชพน.) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช หัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ (พ.พ.ช.) นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ กรรมการบริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) นายธนธร จีรุงเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) และนายอนุกุล แพรไพศาล ตัวแทนพรรคเสรีรวมไทย

ถกแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ

รศ.ดร.ชาณุวิทย์กล่าวว่า วันนี้มีความภาคภูมิใจมาก บรรยากาศดีคึกคักเป็นพิเศษ เนื่องจากมีผู้สนใจเยอะมาก ปีกลองทางการเมืองได้เริ่มขึ้นแล้ว รวมถึงประเด็นที่เสนอนั้นจะพบว่าประเทศไทยมีปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำสูงมาก โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่จะได้รับฟังว่าแต่ละพรรคการเมืองมีแนวทางหรือนโยบายเรื่องความเหลื่อมล้ำอย่างไร ขอบคุณมติชนที่ให้ความกรุณาในการจัดงานครั้งนี้

นายฐากรกล่าวว่า งานนี้เป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มศว และมติชน ซึ่งลงนามความร่วมมือเมื่อปลายปีที่ผ่านมา หวังว่าบริการทางวิชาการในหัวข้อที่น่าสนใจจะเกิดขึ้นเป็นระยะในลำดับถัดไป เหตุที่เลือกหัวข้อความเหลื่อมล้ำสำหรับผู้แทนพรรคการเมืองในการเสนอความคิดเห็นนั้น ไม่ต้องเถียงกันว่าเมืองไทยเหลื่อมล้ำมากที่สุดในโลกตามผลวิจัยหรือไม่ ทุกท่านยอมรับว่ามีปัญหาอยู่จริง และทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จากด้านเศรษฐกิจไปสู่การศึกษา สังคม และอื่นๆ หวังว่าทุกท่านที่อยู่ด้านหลังของระบบ ส่วนใหญ่มิตัวแทนหรือตัวแทนเองได้เข้าไปทำหน้าที่ของพวกเขาใน

สภาอย่างมีข้อมูล มีแนวทางอันเป็นประโยชน์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ช่วยกระตุ้นให้เกิดความสำนึกเพื่อแก้ปัญหาในลำดับถัดไป

เพื่อชาติจีแก้ผูกขาดธุรกิจ

นายสงครามกล่าวว่า สาเหตุหนึ่งที่สำคัญเรื่องความเหลื่อมล้ำคือเศรษฐกิจเกิดการผูกขาด ตัดตอน ธุรกิจหลายอย่างมีการผูกขาดจากบรรดาเจ้าลัทธิเป็นเวลานาน การที่บุคคลเหล่านี้ได้รับการผูกขาดเพราะผู้มีอำนาจหยิบ

ยื่นให้ บางสัมปทานยังไม่หมดเวลา รัฐรับต่อสัญญาให้ นี่เป็นส่วนหนึ่งให้เห็นชัดเจน สิ่งเหล่านี้สร้างความไม่เป็นธรรมให้เกิดขึ้น ถ้าพรรคเพื่อชาติได้เป็นรัฐบาล เราจะยกเลิกการผูกขาด ตัดตอนแน่นอน แต่บางส่วนที่ผูกขาดโดยเป็นประโยชน์กับส่วนรวม เราต้องมีตลอดจนการศึกษา เห็นว่าเราใช้ชีวิตการสอบไม่ผ่านแล้วคัดออก โดยไม่ให้โอกาส ผมว่าไม่แฟร์ เราต้องให้โอกาสเขาเรียนรู้ต่อไป วิธีแก้คือจะต้องให้โอกาสคนเก่ง คนเรียนดี มีโอกาสไปสอนในต่างจังหวัดห่างไกล โดยให้สวัสดิการที่ดี นอกจากนี้ยังมีเรื่องการรักษาพยาบาล แม้ยังมีโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค แต่โรงพยาบาลอยู่ห่างไกล การมีโรงพยาบาลประจำตำบลต้องให้มีห้องผ่าตัดเล็ก มีหมอประจำห้องผ่าตัด มีอุปกรณ์ทางการแพทย์พื้นฐานเพียงพอ

‘มาร์ค’เสนอ7ข้อลดเหลื่อมล้ำ

นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า ความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ถ้าเราจะแก้ปัญหาเราต้องยอมรับความจริงว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจาก 2 สาเหตุใหญ่ๆ คือ 1.ปัญหาเชิงโครงสร้างเราจะแก้ไขปัญหาโดยใช้มาตรการเฉพาะหน้าคงไม่เพียงพอ ดังนั้น เราจึงต้องเข้าไปปรับเปลี่ยน และ 2.ความเปลี่ยนแปลงของโลก ในระบบเศรษฐกิจ และทุนนิยม ขณะนี้เทคโนโลยีมีแนวโน้มทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำ หลายอาชีพกำลังเสียอาชีพไปเพราะเทคโนโลยีมาทดแทน

นายอภิสิทธิ์กล่าวอีกว่า ดังนั้น พรรค ปชป. จึงมีแนวทางแก้ไขในปัญหาความเหลื่อมล้ำ 7 ประการ ได้แก่ 1.รัฐบาลต้องมีเป้าหมายในการกระจายรายได้ให้เป็นสิ่งสำคัญ ความเหลื่อมล้ำที่เห็นได้ชัดจากรัฐบาล คือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่เม็ดเงินไม่ได้หมุนเวียนในชุมชน ดังนั้นต่อไปหากรัฐบาลจะทำโครงการเช่นนี้ จะต้องมีการประเมินโครงการก่อน 2.ต้องจัดสรรทรัพยากรของชาติเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

3.จัดการปัญหาการผูกขาดระหว่างภาครัฐและเอกชนในโครงการต่างๆ 4.มีระบบสวัสดิการที่เป็นแนวคิดช่วยเหลือเกษตรกร เช่น โครงการประกันรายได้ ที่จะทำให้เกษตรกรไม่ขาดทุน 5.บริการพื้นฐานด้านสาธารณสุข และการการศึกษา ต้องมีความเป็นธรรมมากขึ้น 6.ระบบสวัสดิการจะไม่มีประโยชน์ถ้าการพัฒนาแบบภาษียังถดถอย เราต้องปรับระบบภาษีให้คนที่มั่งคั่งจ่าย ต้องจ่ายมากขึ้น และ 7.การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม โดยที่การเมืองจะต้องไม่มีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนอีกต่อไป

‘ธนธร’ชี้โครงสร้างอยู่ดีธรรม

นายธนธรกล่าวว่า ที่ผ่านมามีหลายคนพยายามบอกให้เชื่อว่าคนไทยจนเพราะโง่หรือขี้เกียจ จากการลงพื้นที่ทำให้พบว่าคนทำงาน 72 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ก็ยังไม่เหมือนเดิม อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยเดินหน้าเกินกว่าการแก้ไขปัญหาเชิงประเด็นแล้ว ส่วนหนึ่งเป็นเพราะโครงสร้างที่อยู่ดีธรรมทำให้ไทยก้าวหน้าไม่ได้ เกิดจากกลุ่มทุนผูกขาดมาช้านาน กลายเป็นพันธมิตรที่ผูกขาดทางการเมือง ผมเห็นด้วยกับทุกท่านเรื่องนโยบายแก้เหลื่อมล้ำต่างๆ แต่เราเดินทางมาถึงจุดที่ถ้าไม่แก้ปัญหาโครงสร้างเหล่านี้ เราแก้ไขไม่ได้เลย เราตั้งพรรคมาเพื่อรวมตัวประชาชนที่จะไปต่อรองกับคนกลุ่มน้อยชนิดที่ได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศ เราต้องดึงผลประโยชน์ตั้งอำนาจทางการเมืองมากระจายสู่ประชาชนในประเทศ

ชทพ.ขงตั้งสภาร่างพร.บ.ศึกษา

นายวราวุธกล่าวว่า ความเหลื่อมล้ำทางด้านปัญหาของเกษตรกรจะเห็นได้ว่าสังคมเมืองกับสังคมชนบทมีรายได้ที่ชัดเจน รวมถึงความเป็นอยู่ หัวใจสำคัญคือต้องช่วยเกษตรกรมีทักษะ ต้องแก้ปัญหาที่ผลิตได้แต่ขายไม่ได้ ให้กลับมาขายได้ และปัญหาที่ผลิตได้แต่ประสิทธิภาพต่ำ เราต้องแก้ปัญหาโดยการลดต้นทุนทางการเกษตร ให้ชาวนาผลิตได้และมีประสิทธิภาพ เราจะแก้ไขโดยการนำเอาองค์ความรู้ หรือ ปราชญ์ชาวบ้านมาช่วยในการผลิตเกษตรกรรม

นายวราวุธกล่าวด้วยว่า อีกปัญหาต้นตอใหญ่ของความเหลื่อมล้ำ คือ การศึกษา จะเห็นว่ากระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรีครั้งหนึ่ง นโยบายทางการศึกษาก็จะเปลี่ยน ทั้งที่บางครั้ง รัฐมนตรีที่เปลี่ยนก็มา

จากคนที่อยู่พรรคการเมืองเดียวกัน ดังนั้น เราจะต้องทำให้ ศส.หลุดออกจากวงจรการเมืองพรรค ขทพ.จึงจะเสนอให้มีการตั้ง “สภาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ” เหมือนที่พรรคของเราเคยเสนอไปแล้วในปี 2538 ก็ประสบความสำเร็จ โดยคณะกรรมการของสภานี้จะต้องมีนิสิต นักศึกษา เข้ามาร่วมเป็นกรรมการด้วย

“สิ่งสำคัญคือ กรรมการต้องมาจากคนทุกภาคส่วน แต่กรรมการชุดนี้น้อยอายุเฉลี่ยต้องไม่เกิน 60 ปี เราไม่เอาแบบกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มีแต่คนหัวหงอกเข้ามา ทั้งที่กรรมการเหล่านั้นอายุจะมีอายุไม่ถึง 20 ปี ด้วยซ้ำ ทำให้เขาทำอะไรยุทธศาสตร์ชาติตั้ง 20 ปี เขาไม่มาถามพวกเรา นักเรียน เยาวชน ดังนั้นเราควรมาดูอาวุธทางปัญญา ให้กับเยาวชน นักศึกษา เกษตรกร ชวนา เลิกสู้กันในประเทศ แต่ติดอาวุธสมองไปสู่กับต่างประเทศ พรรคเราเคยทำสำเร็จในการแก้ไขความขัดแย้งตรงนั้นมาแล้วในปี 2538 เราจึงเชื่อว่าเราจะทำสำเร็จอีก โดยมีพลังกำลังนักศึกษาอย่างพวกคุณในห้องนี้เป็นกำลังสำคัญ” นายวรารุณกล่าว

ไทยรักษาชาติขงปลดล็อกกม.

ร.ท.ปรีชาพลกล่าวว่า ปัญหาความเหลื่อมล้ำในไทยนับวันยิ่งทวีความรุนแรง สาเหตุมาจากระบบอุปถัมภ์ การเล่นพรรคพวก กลุ่มผู้นำในสังคมซึ่งเป็นเพียงกลุ่มเล็กๆ เท่านั้น ผมเรียกว่าเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีพลัง สามารถกุมอำนาจเบ็ดเสร็จ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองและเครือข่ายได้ ที่ผ่านมามีคนกลุ่มเล็กที่มีพลังมักได้รับประโยชน์และโอกาสมากกว่าคนอื่น โดยหลักการของพรรค เราเห็นถึงความสำคัญในการช่วยประชาชนลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส ปลดล็อกกฎหมายต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคของประชาชน เรามีมาตรการดูแลสังคมซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ อาทิ เกษตรกร ช่วงต้นจะช่วยพยุงราคา ส่วนระยะยาวจะช่วยอย่างเข้มแข็ง นำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการเกษตรเชิงแม่นยำ ให้ตลาดโลกเป็นของคนไทย มั่นใจว่าทำได้แน่นอน นอกจากนี้ต้องให้เอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยเรามีกองทุนให้สตาร์ทอัพได้เริ่มต้น

ภูมิใจไทยแนะเพิ่มโอกาสศึกษา

นายสิริพงศ์กล่าวว่า วันนี้ปัญหาความเหลื่อมล้ำไม่ได้เป็นปัญหาแค่เรื่องเงินทอง พรรคมองว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำที่สำคัญที่สุดและเป็นสาเหตุของการแก้คือ โอกาส

ในการเข้ารับการศึกษาที่เท่าเทียม โอกาสในการประกอบอาชีพที่ถูกต้อง ไม่ผิดกฎหมาย โอกาสในการใช้ชีวิตสุขสบาย ได้รับการบริการทางสาธารณสุขอย่างเท่าเทียม ทั้งนี้ พรรคภูมิใจไทยมี 3 แนวทางสำหรับการแก้ปัญหา คือ 1.ปรับแนวคิดของภาครัฐ อย่างองเฉพาะตัวเมือง 2.กระจายอำนาจไปสู่ต่างจังหวัด และ 3.หน่วยงานราชการต้องแก้ไขปัญหาค่าความเหลื่อมล้ำของตัวเองให้ได้ก่อน หลักใหญ่คือเราต้องลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจให้ประชาชนในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ

ชาติพัฒนาขอลงทุน25ลุ่มน้ำ

นพ.วรณรัตน์กล่าวว่า เรามีความจำเป็นต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจัง เวลาพูดถึงมักจะมองคนเพียงสองกลุ่มคือผู้มียาได้น้อยหรือคนจน และผู้มียาน้อยคือผู้มียาได้น้อยหรือคนจน และผู้มียาน้อยคือผู้มียาได้น้อยหรือคนจน ใหญ่เป็นเกษตรกรจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยการผลิตหลายอย่าง รวมทั้งฝนฟ้าทางธรรมชาติ หลายรัฐบาลไม่ได้ลงทุนเพื่อการเกษตรอย่างจริงจัง โดยเฉพาะเรื่องนี้ พรรคมีความเห็นว่าการลงทุนเรื่องการพัฒนาลุ่มน้ำทั้ง 25 แห่งของประเทศเพื่อทำการเกษตรอย่างพอเพียงรัฐบาลจำเป็นต้องลงทุน แม้เป็นเงินมหาศาลก็ตาม นอกจากนี้ยังมีเรื่องคุณภาพชีวิต โดยน้อมนำแนวคิดการปรับปรุงดินของในหลวง ร.9 มาใช้ พร้อมส่งเสริมการทำสมรทฟาร์มมิ่งสามารถผลิตสินค้าทางการเกษตรที่มีราคาแพงสร้างรายได้เพิ่ม

‘เอก’แนะพัฒนาภาคเกษตร

นายเอกกล่าวว่า หากพรรคเป็นรัฐบาลเรื่องนี้จะเป็นวาระสำคัญ เราต้องคิดว่าใครจะเป็นนายกที่ไว้วางใจได้มากที่สุดในการทำความเหลื่อมล้ำ ความเสมอภาค มีแผนและความคิดที่ชัดเจน หรือหากได้เข้าร่วมรัฐบาลจะเสนอว่าจะต้องลดความเหลื่อมล้ำ แก้ไขความยากจน ประชาชนรู้ว่าเศรษฐกิจไม่ดี รู้สึกลำบาก อันเนื่องมาจากหลายๆ สาเหตุ รวมถึงเรากำลังจะเปลี่ยนยุคสมัยการพัฒนาและอื่นๆ ทั้งนี้ ต้องพัฒนาภาคเกษตรเป็นหลัก เน้นที่ครอบครัว ชุมชน ทำเกษตรแบบมีแผนการผลิตที่ได้ราคาดีเป็นพิเศษ ตลอดจนเน้นภาคการท่องเที่ยวชุมชน สามารถทำรายได้ไปถึงภาคเกษตร เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

เสรีรวมไทยจัดเลิกระบบผูกขาด

นายอนุภูกล่าวว่า สาเหตุหนึ่งที่ทำให้พรรคมองปัญหาความเหลื่อมล้ำเนื่องจากสถาบัน

การเมืองหรือพรรคการเมืองเกิดการผูกขาด หากพรรคการเมืองเป็นพรรคของประชาชนอย่างแท้จริง ทำเพื่อประโยชน์ของประชาชน ไม่ใช่พรรคของกลุ่มทุน หรือมีการคอร์รัปชั่นตอนนโยบาย เห็นด้วยว่าปัจจุบันคนจน จนมากขึ้น คนรวยจะรวยที่สุด ความเหลื่อมล้ำต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศ พรรคเสรีรวมไทยเห็นว่าระบบผูกขาดไม่ควรเกิดขึ้นในเมืองไทยมากยิ่งขึ้น สังคมที่เกิดความไม่เป็นธรรมหรือเพิ่มมากขึ้น

พท.เผยการศึกษาเยาวชนวิเศษ

นายนพดลกล่าวว่า พรรคเพื่อไทยต้องดูแลพี่น้องที่มีรายได้น้อย เรามีนโยบายสร้างรายได้ สร้างโอกาส สร้างอนาคต โดยเฉพาะเรื่องเกษตรกรรมเป็นสิ่งดีที่พรรคให้ความสำคัญ ชาวนาต้องขายข้าวได้ไม่ต่ำกว่าเกวียนละ 1 หมื่นบาท ต้องใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มปริมาณผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น ทั้งโดรนและเอไอ สอนให้คนไทยเป็นเจ้านายหุ่นยนต์ อย่างไรก็ตาม พรรคมีนโยบายป่าพรวาย ปลูกป่าด้วยไม่มีค่าจ้างประชาชนในพื้นที่ดูแลรักษา รวมถึงเพิ่มพื้นที่ชลประทานให้มากขึ้น ต้องปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็น 350 บาทต่อวัน นอกจากนี้เรื่องการท่องเที่ยว เรายังเห็นว่าเรื่องรถไฟความเร็วสูงต้องนำมาปิดฝุ่น ที่สำคัญคือการศึกษาคือเยาวชนวิเศษ พัฒนาคูณภาพของโรงเรียน การใช้จ่ายเงินห้าแสนล้านบาทไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ตลอดจนต้องสร้างเด็กของศตวรรษที่ 21 เด็กต้องคิดเป็น ลดการเรียนในห้องเรียนลง และโครงการ กยศ.ต้องปรับโครงสร้างหนี้

ปชป.รื้อสัมปทานลดราคาถ่านไฟฟ้

จากนั้นวงเสวนาได้แลกเปลี่ยนในหัวข้อการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำระบบการขนส่งของประเทศ ในประเด็นเรื่องรถเมล์กับรถไฟฟ้ โดยนายอภิสิทธิ์กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทั้งเรื่องรถเมล์และรถไฟฟ้ นอกจากการบริหารจัดการการเดินทางและจุดเชื่อมต่อระหว่างรถเมล์กับรถไฟฟ้ให้ครอบคลุมในทุกเส้นทางแล้ว ประเด็นเรื่องราคา หากพรรคปชป.ได้เป็นรัฐบาลจะต้องมีการแก้ปัญหาเรื่องการทำสัญญาสัมปทานของเอกชนที่เข้ามาบริหารกิจการรถไฟฟ้ใหม่ โดยรัฐบาลจะต้องเข้ามาอุดหนุนในเรื่องราคา เพื่อลดภาระเรื่องราคาให้กับผู้ใช้รถไฟฟ้

ด้าน ร.ท.ปรีชาพลกล่าวว่า เรื่องระบบขนส่งทั้งรถไฟฟ้และรถเมล์ จะต้องนำเทคโนโลยี

เข้ามาบริหารจัดการ ให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น อย่างระบบรถเมล์ต้องปรับเป็นระบบไฟฟ้าเพื่อลดมลพิษทางอากาศ รวมทั้งควรใช้เทคโนโลยีมาเชื่อมระหว่างผู้ใช้บริการกับรถเมล์ ในการกำหนดระยะเวลาที่รถเมล์จะมาถึงในแต่ละป้าย เพื่อให้ผู้โดยสารได้นำเวลาที่ต้องมารอรถเมล์ไปใช้ประโยชน์ในส่วนอื่นแทน ส่วนเรื่องรถไฟฟ้าจะต้องพัฒนาระบบการเชื่อมต่อกับชุมชนหรือบ้านพักอาศัยเพื่อให้คนส่วนใหญ่สามารถใช้บริการได้เพิ่มขึ้น และเป็นการลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวช่วยลดปัญหาการจราจรในกทม. อย่างไรก็ตามหากไม่มีรถถังและเรือดำน้ำเข้ามาในรัฐบาลชุดนี้ ระบบขนส่งทั้งรถเมล์และรถไฟฟ้าของประเทศไทยจะพัฒนาไปได้ก้าวหน้ามากกว่านี้